

## การขยาย รุกเปิดตลาดใหม่

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ตลาดอินเดียเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจมาก ซึ่งในปี 2558 ปริมาณการส่งออกยางของไทยไปประเทศอินเดียมีประมาณ 98,859 ตัน โดยแบ่งเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวน 35,120 ตัน และยางแท่ง STR 20 จำนวน 63,739 ตัน ดังนั้นในปี 2559-2560 กยท.ได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการส่งออกยางไปประเทศอินเดียให้เพิ่มขึ้นถึง 100,000 ตัน โดยประมาณ 70% คาดว่าจะส่งออกเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 และ 30% จะส่งออกเป็นยางแท่ง STR 20

อย่างไรก็ตาม การยางแห่งประเทศไทยมีความพยายามในการเปิดตลาดยางพารากับต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงตลาดอินเดียตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนการส่งเสริมยางพาราในต่างประเทศด้วย ดังนั้นโครงการส่งออกยางพาราไทยเข้าสู่ตลาดอินเดีย เป็นโครงการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นทิศทางและแนวโน้มในเชิงบวกในการลงทุนจากนักธุรกิจอินเดียที่ให้ความสนใจยางพาราของไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี นำคณะตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจยางพาราอินเดีย ทั้งสมาคมผู้ผลิตยางล้อในประเทศอินเดีย และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอินเดียในการร่วมเดินทางมาเยือนเมืองไทยครั้งนี้

## การยางฯ รุกเปิดตลาดใหม่ ต้อนรับคณะนักธุรกิจอินเดีย ร่วมเจรจาขยายตลาดยางไทยสู่อินเดีย

- ThaiPR.net

8 ก.ย. 2559

กรุงเทพฯ--8 ก.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

สัปดาห์นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ต้อนรับอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี พร้อมด้วยคณะนักธุรกิจอินเดีย เพื่อเปิดโอกาสด้านธุรกิจยางพาราระหว่างสองประเทศ พร้อม เปิดเวทีเจรจาผู้ซื้อพบผู้ขายระหว่างผู้ประกอบการยางพาราไทยและนักธุรกิจอินเดีย มีแนวโน้มไปในทิศทางเชิงบวก

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ตลาดอินเดีย เป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจมาก ซึ่งในปี 2558 ปริมาณการส่งออกยางของไทยไปประเทศอินเดียมีประมาณ 98,859 ตัน โดยแบ่งเป็นยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 จำนวน 35,120 ตัน และยางแท่ง STR 20 จำนวน 63,739 ตัน ดังนั้น ในปี 2559 - 2560 กยท. ได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการส่งออกยางไปประเทศอินเดียให้เพิ่มขึ้นถึง 100,000 ตัน โดยประมาณ 70% คาดว่าจะส่งออกเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 และ 30% จะส่งออกเป็นยางแท่ง STR 20 อย่างไรก็ตาม การยางแห่งประเทศไทยมีความพยายามในการเปิดตลาดยางพารากับต่างประเทศซึ่งรวมถึงตลาดอินเดียตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนการส่งเสริมยางพาราในต่างประเทศด้วย ดังนั้น โครงการส่งออกยางพาราไทยเข้าสู่ตลาดอินเดีย เป็นโครงการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นทิศทางและแนวโน้มในเชิงบวกในการลงทุนจากนักธุรกิจอินเดียที่ให้ความสนใจยางพาราของไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี นำคณะตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจยางพาราอินเดีย ทั้งสมาคมผู้ผลิตยางล้อในประเทศอินเดีย และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอินเดียในการร่วมเดินทางมาเยือนเมืองไทยครั้งนี้

"การยางฯ นำคณะอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี พร้อมด้วยนักธุรกิจอินเดีย ลงพื้นที่ภาคใต้ จ.สงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บึงกาฬ ในการจับคู่ทางธุรกิจและส่งเสริมการส่งออกยางพาราไทยในรูปแบบต่างๆ เข้าสู่ตลาดอินเดีย ซึ่งในปัจจุบันประเทศอินเดียมีความต้องการนำเข้ายางธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา เพื่อรองรับกับความต้องการภายในประเทศที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการเปิดโอกาสด้านธุรกิจยางพาราระหว่างสองประเทศ ในฐานะ กยท. เป็นองค์กรภาครัฐ มีความยินดีอย่างยิ่ง เพราะเป็นอีกภารกิจหลักที่สำคัญของการยางแห่งประเทศไทยในการมองหาตลาดใหม่ๆ พร้อมจะเข้าไปเป็นผู้นำร่องในการขยายตลาด" ดร.ธีรช กล่าว



วันที่: ศุกร์ 9 กันยายน 2559

Section: First Section/-

หน้า: 3(กลาง)

## ย่าใหญ่การเมือง

●...ได้ฉีกยิ้มหน้าบานหลายครั้งในรอบปี “เดอะอ๋อง” พี่ระศักดิ์ พงษ์จิต รองประธาน สนช. รับบทหัวหอกนำคณะ สนช.ตระเวนลงพื้นที่พบประชาชนทั่วประเทศ ไหลลื่นไม่มีติดขัด จนได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง ปี 2559 และยังได้ขึ้นใจกับ “น้องเอ๋ย” ลูกสาวสุดที่รัก เพิ่งสอบได้เป็นอัยการผู้ช่วยหมาดๆ แอปปีเอนดิงทั้งชีวิตทำงานและชีวิตครอบครัว... ● วังรอกทำงานสลับไปมา ระหว่างรัฐสภากับทำเนียบรัฐบาล กอบศักดิ์ ภูตระกูล สปท.เศรษฐกิจมือดีด้านการเงินและตลาดทุน เพราะถูกดึงตัวมาเป็น

ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกฯ ล่าสุดมีคิวต้องเข้าทำเนียบฯ ทุกวันอังคาร เพราะได้รับมอบหมายให้ร่วม ทีมโฆษกเฉพาะกิจ คอยช่วยทีมงานโฆษก รัฐบาลแจกแจง ขยายความมติ ครม.ด้านเศรษฐกิจ สมสรรพคุณคลื่นลูกใหม่นักเศรษฐศาสตร์... ● อดีตขุนพลใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ที่เบนเข็มไปเอาดีงานท้องถิ่น นิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ. สงขลา โชว์ฝีมือการบริหารพื้นที่จนวิทยาลัยหาดใหญ่ เลือกให้เป็น นักรัฐศาสตร์ดีเด่น ภาคใต้ เห็นได้จาก การดำรงรับนโยบายรัฐบาลนำทางพารามาผสม แอสฟัลติกคอนกรีตปูถนนสายหลักภายในจังหวัด สังคมฝีมือ รอวันผงาดกลับมาเป็นใหญ่ในพรรค อีกรอบ... ●





ที่: 67 ฉบับที่: 21416

วันที่: ศุกร์ 9 กันยายน 2559

Section: กีฬา/-

หน้า: 24(บน)

## RubberLand ศูนย์เรียนรู้ยางพาราแห่งแรกในเอเชีย

ด้วยแนวคิดที่จะต่อยอดธุรกิจยางพาราไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติที่พื้ชากลางจ.ชลบุรี



ยางพาราแห่งแรกในเอเชีย เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่พื้ชากลางจ.ชลบุรี

RubberLand หรือดินแดนยางพารา ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 4,400 ตร.ม. บนถนนสุขุมวิทพื้ชากลาง ถือเป็นอุทยานการเรียนรู้ยางพาราที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชียเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ทั้งสาระและบันเทิงแก่ผู้เข้า

ชมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งรวบรวมความมหัศจรรย์ของ "ยางพารา" ที่เขตรัฐกิจสำคัญของไทยผ่านสื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบ (3D Mapping) ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาของคนไทยได้เป็นอย่างดี โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซนหลักๆ

คือ โซนป่ายางจำลองสวนยางแนวแฟนตาซีพร้อมสื่อนำเสนอแบบสามมิติเสมือนจริงและร่วมสนุกกับไปกับเหล่า Rubber Gang ในบ่อน้ำยางขนาดใหญ่ท่ามกลางดินแดนยางพาราอันน่ามหัศจรรย์ โซนแปรรูปยาง จะได้ตื่นตะลึงไปกับการ

เดินทางของยางพารา ตั้งแต่ต้นยางดิบจากต้นยางผ่านเข้าสู่กระบวนการแปรรูปต่างๆ หลากหลายกรรมวิธี โดยชาว Rubber Gang ในรูปแบบแอนิเมชันสุดเก๋ โซนราคา 100 บาท เด็ก 80 บาท ผู้ใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไปและเด็กความสูงต่ำกว่า 90 ซม. ไม่เสียค่าเข้าชมแบบสามมิติเสมือนจริง และของใช้ประจำวัน ใช้จ่าย และเพื่อฉลองการเปิดอย่างเป็นทางการ คนที่ท่าจากยางพาราถูกนำมาขายให้เป็นไอซ์จัมโบ้ ไทยเข้าชมฟรีจนถึงวันที่ 30 ก.ย.

เพื่อให้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ โชนมหัศจรรย์ยางพารา ร่วมสนุกกับในโลกลงจินตนาการภายใต้แนวคิด "ถ้าโลกนี้มีแต่ยาง" จะเป็นอย่างไร และจะรู้สึกอย่างไร ถ้าทุกอย่างเป็นยาง 100% ประกอบด้วย โชนย่อยๆ อาทิ โชนผจญภัยในป่าใหญ่ โชนเมืองขนมหวาน โชนโลกใต้ทะเลลึก และ โชนโลกลงแรงบันดาลใจ ซึ่งจุดประกายจินตนาการนวัตกรรมยางที่จะสรรค์สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างไม่รู้จบ

RubberLand อุทยานการเรียนรู้เรื่องยางพารา เปิดแล้ววันนี้ ในอัตราค่าเข้าชม คนไทย



รองผู้ว่าฯ ททท. วินัย เจริญศิลป์ (ที่ 2 จากซ้าย) นำชาวททท. เข้าชม "Rubber Land" อุทยานแห่งการเรียนรู้ยางพารา ที่พื้ชากลาง.



# รพท.ทดสอบแบงก์ไทย ยังแกร่งแม้เจอวิกฤตรุนแรง



■ กับข่าวการเงินโพสต์ทูเดย์

สถานการณ์เศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าไม่เอื้อให้ธนาคารพาณิชย์ขยายสินเชื่อ เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดหนี้สูญ ทำให้ธนาคารส่วนใหญ่ระงับการปล่อยกู้มาตั้งแต่ปลายปี 2556 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบริษัทขนาดใหญ่มีทางเลือกอื่นในการระดมทุนได้เอง จึงไม่แปลกที่ในปี 2558 ที่ผ่านมา สินเชื่อโดยรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพียง 4.3% ชะลอลงจากปี 2557 ที่ขยายตัว 5% และแนวโน้มปีนี้สินเชื่อก็ยังโตช้า ขณะที่หนี้เสียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจชะลอ อย่างไรก็ตาม รายงานการกำกับดูแลสถาบันการเงินปี 2558 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) ที่มีการเปิดเผยออกมาในช่วงนี้ กลับพบว่าฐานะของระบบธนาคารพาณิชย์โดยรวมยัง

ดี สามารถรองรับผลกระทบต่างๆ รวมถึงหนี้เสียได้ค่อนข้างดี โดย รพท.มีการวิเคราะห์พิเศษ โดยติดตามฐานะการดำเนินงานและเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์ โดยดูผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ในมุมมองต่างๆ เริ่มจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในอุตสาหกรรมน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ผลกำไรของบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ลดลงมาก แต่เมื่อประเมินผลกระทบต่อเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ไทยกรณีร้ายแรงที่สุด โดยสมมติให้ลูกหนี้ในธุรกิจน้ำมันมีปัญหาในการชำระหนี้ พบว่าส่งผลกระทบต่อระบบธนาคารพาณิชย์ไม่รุนแรงมากนัก โดยเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (บีไอเอส) ของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันแก่ธุรกิจเกี่ยว

กับน้ำมันไม่มากนัก ประมาณ 1.4% ของสินทรัพย์รวมของระบบธนาคารพาณิชย์ บวกกับเงินให้สินเชื่อแก่ธุรกิจน้ำมันเกือบทั้งหมด ยังมีคุณภาพดีหรือเป็นหนี้จัดชั้นปกติ

รพท.ยังประเมินผลกระทบจากวิกฤตราคากายพาราตกต่ำ ส่งผลต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกยางและอุตสาหกรรมผลิตยางพาราขึ้นต้น จากข้อมูลสิ้นปี 2557 ธนาคารให้สินเชื่อกลุ่มนี้ประมาณ 0.7% ของสินเชื่อทั้งระบบ และมีแนวโน้มลดลง โดยคุณภาพหนี้ยังไม่น่าห่วง เพราะลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดชั้นปกติ และมีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ในระดับต่ำ แต่มีกลุ่มที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ กลุ่มลูกหนี้ที่ทำธุรกิจผลิตยางพาราขึ้นต้น โดยเฉพาะลูกหนี้ที่ก่อหนี้สูง และสภาพคล่องต่ำ จากรายได้ที่ลดลง โดยการ

ประเมินผลกระทบต่อเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์รายแรงที่สุด หากสมมติให้สินเชื่อแก่ธุรกิจบางประเภทเป็นหนี้เสียทั้งจำนวน และหักออกจากเงินกองทุนของแต่ละธนาคารพาณิชย์ พบว่าค่าปีโอเอสของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะลดลงเล็กน้อย และยังคงอยู่ในระดับสูงสำหรับการประเมินกรณีภาวะอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว พบว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า และภาระหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลง โดยสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Pre-finance) ขยายตัวลดลงเหลือ 4% ส่วนหนึ่งเพราะบริษัทขนาดใหญ่ระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้แทนการขอสินเชื่อ ส่วนสินเชื่อรายย่อยเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (Post-finance) ขยายตัวต่อเนื่องที่ 12% ในด้านคุณภาพหนี้ยังทรงตัว เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อใหม่มากขึ้น มีการติดตามดูแลลูกหนี้เป็นอย่างดีใกล้ชิดเพื่อรักษาคุณภาพหนี้ และผู้ประกอบการระมัดระวังในการลงทุนโครงการใหม่ๆ มากขึ้น

ส่วนผลกระทบต่อระบบธนาคารพาณิชย์ จากภาวะตลาดรถยนต์ชะลอตัว และมีการแข่งขันกับบริษัทลีสซิงของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (Captive Finance) พบว่าส่งผลให้ยอดคงค้างสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของระบบธนาคารพาณิชย์หดตัวลง 8.2% หรือคิดเป็น 10% ของสินเชื่อทั้งระบบ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2558) อย่างไรก็ตาม สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ยังคงติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีการเพิ่มขึ้นของการเจรจาขอผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อยู่ขณะที่พอร์ตสินเชื่อรถใหม่มีคุณภาพหนี้เสื่อมลงด้วย แต่ธนาคารมีการติดตามสถานะลูกหนี้ใกล้ชิด มีการรายงานเป็นรายเดือน รวมทั้งมีกระบวนการแก้ไขหนี้ค่อนข้างเร็ว จึง

ไม่น่าห่วง

นอกจากนี้ เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์เตรียมการรองรับสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อฐานะการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ธปท.ได้ขอให้ธนาคารพาณิชย์ไทยทำการทดสอบในภาวะวิกฤต (Stress Test) ตามสถานการณ์จำลองที่ ธปท.กำหนดให้ปี 2558 เศรษฐกิจไทยชะลอตัว และแบ่งความรุนแรงเป็น 3 ระดับ คือ Baseline, Moderate และ Severe โดยระดับ Severe เป็นระดับที่แรงที่สุด คือ เศรษฐกิจหดตัว 4% ในปี 2558 และหดตัว 2% ในปี 2559 เศรษฐกิจโลกชะลอตัว หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิต ฯลฯ เป็นต้น

ผลการทดสอบปรากฏว่า ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยังคงมีเงินกองทุนทั้งส่วนของผู้ถือหุ้น (Tier 1 Ratio) และปีโอเอสที่เพียงพอรองรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตขั้นรุนแรงได้ และมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกสุทธิใน 30 วันได้ ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่รุนแรง (LCR)

สำหรับการกำกับดูแลสถาบันการเงินในปี 2559 และระยะต่อไป ธปท.จะยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงและมีเสถียรภาพของสถาบันการเงิน ขณะที่แนวทางการกำกับตรวจสอบในปี 2559 ธปท.จะยังเน้นการติดตามคุณภาพสินทรัพย์ และการจัดทำแบบทดสอบในภาวะวิกฤตเพื่อรองรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับสถานการณ์รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ๓



วันที่: ศุกร์ 9 กันยายน 2559

หน้า: B12(ล่างซ้าย), B10

หัวข้อข่าว: ไทย-มาเลเซียร่วมลงนามแก้ 2 สัญชาติ

## หารือไทย-มาเลเซีย

โพสท์ทูเดย์ - พ.อ.อริสฤทธิ์ ไชยนิติ  
ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี  
(ครม.) ไทย-มาเลเซีย ในวันที่ 9 ก.ย. นี้  
จะมีการหารือในประเด็นต่างๆ ทั้งความ  
มั่นคงและเศรษฐกิจ และพิธีลงนามความ  
ร่วมมือแก้ปัญหาบุคคล 2 สัญชาติ

B10

# ไทย-มาเลเซีย ร่วมลงนาม แก้ 2 สัญชาติ

โพสท์ทูเดย์ - ไทย-มาเลเซียร่วมลงนามแก้  
ปัญหาบุคคล 2 สัญชาติ

พ.อ.อริสฤทธิ์ ไชยนิติ ผู้ช่วยโฆษก  
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า  
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไทย-  
มาเลเซีย ในวันที่ 9 ก.ย. นี้ จะมีการหารือ  
ในประเด็นต่างๆ อาทิ ความร่วมมือทาง  
ด้านความมั่นคงในการบริหารจัดการ  
ชายแดน การปราบปรามอาชญากรรม  
ข้ามชาติ ปัญหาการค้ามนุษย์ การก่อการ  
ร้ายระหว่างประเทศและแนวคิดสุดโต่ง  
รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัด  
ชายแดนภาคใต้และกระบวนการพูดคุย  
เพื่อสันติสุข โดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยการ

ความสะอาด

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ  
สงบแห่งชาติ (คสช.) และนายนาจิบ  
ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย จะเป็นสักขี  
พยานพิธีลงนามความร่วมมือโดยเนื้อหา  
บันทึกความร่วมมือจะครอบคลุมถึงการ  
ป้องกันอาชญากรรมในด้านต่างๆ รวมถึง  
การแก้ปัญหาบุคคล 2 สัญชาติ

นอกจากนี้ จะได้ร่วมเป็นสักขีพยาน  
ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการ  
นิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ รัมเบอร์  
ซิตี สงขลา และนิคมอุตสาหกรรมยางพารา  
โกตาปุดรา ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมแห่ง  
ประเทศไทยและบริษัท เทรดวินส์ แพลน  
เทชั่น เบอร์ฮาด

สำหรับช่วงค่ำ นายกรัฐมนตรีเป็น  
เจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่  
นายกรัฐมนตรีนาจิบและคณะ ก่อนที่นาย  
กรัฐมนตรีมาเลเซียจะมีกำหนดการส่วนตัว  
ในวันที่ 10-12 ก.ย. และเดินทางกลับ  
ประเทศมาเลเซียในช่วงเย็นวันอังคารที่  
13 ก.ย. ที่กองบิน 6 ดอนเมือง



# เตลีพิวส์

วันที่: เสาร์ 10 กันยายน 2559

หน้า: 1(บนขวา), 21

คอลัมน์: ทำเองได้ หายจน: แปลงเกษตรตามรอย  
พ่ออย่างพอเพียง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง



แปลงเกษตรตามรอยพ่อ  
อย่างพอเพียง  
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
หน้า...21

## แปลงเกษตรตามรอยพ่ออย่างพอเพียง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง



เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา นางมาลี บุญจันทร์ เกษตรอำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง พร้อมนางสาวพิมพ์ประไพ ปิงพิมาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับ นายเอกภส กลั่นบุญศร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่นำคณะในโครงการ “เกษตรตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของเกษตรกรในโครงการ การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ และการทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ 2 ตำบลแม่ไม้คู่ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

โดยมี นายชาติรี บุญภาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นายพรหม ยกพล ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ข้าราชการในพื้นที่อำเภอลวกแดง พร้อมด้วยนายวินัย สวัสดิ์วิเชียร ประธานกรรมการ และสมาชิกศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับ นายวินัย สวัสดิ์วิเชียร นับเป็นอีกหนึ่งของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งทางสังคมและการประกอบอาชีพในปัจจุบัน จากเดิมที่มีอาชีพรับจ้าง ไร้ร้อนไปตามแหล่งจ้างงาน จนกระทั่งในปี 2524 ที่ผ่านมานำเงินที่สะสมไว้ไปซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่เพื่อปลูกยางพาราตามกระแสที่เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการ และได้รับการสนับสนุนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อยางพาราเริ่มได้มีรายได้ประมาณ 120,000 ต่อปี แต่ก็ยังเป็นหนี้ต่อกองทุนที่



รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับฟังข้อมูลสนับสนุนโครงการฯ ด้วยมีค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการสวนยางพาราสูง

ต่อมาทราบว่า ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ได้จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านการเกษตรจึงไปสมัครเข้ารับการอบรม ทำให้มีความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ น้ำส้มควันไม้ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน และบำรุงต้นพืชที่ปลูก ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนในการทำการเพาะปลูกได้

จากความรู้ที่ได้รับเกษตรกรรายนี้จึงปรับเปลี่ยนการปลูกยางพาราแบบพืชเชิงเดี่ยวกลับมาทำเกษตรแบบผสมผสาน ในพื้นที่สวนยางพารา ในแต่ละวันหลังกรีดยางและนำน้ำยางไปขายให้พ่อค้าแล้วจะกลับมาปรับพื้นที่ปลูกพืชอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ขนุน ละมุด กล้วยทอง และชมพู ส่วนที่ว่างระหว่างแนวไม้ยืนต้น



เลี้ยงกบและปลา



นุดบ่อเลี้ยงปลาในสวนยางฯ



ปลูกไม้พาลแซมสวนยางฯ

นั้นจะนำพืชสวนครัว และพืชสมุนไพร เช่น มะเขือ มะลารูด ตะไคร้ กะเพรา โหระพา ขมิ้น เร่ว ว่าน ม่วง กระวาน กานพลู พริกไทย อบเชย ขิง ข่า มาปลูกแซม

ขณะเดียวกันก็เลี้ยงเม็ดเพื่อเอาไข่ เลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อขาย เลี้ยงไก่ไข่ขายไข่ เลี้ยงปลาและเลี้ยงกบ ในแหล่งน้ำที่ขุดขึ้นมาเพื่อเก็บน้ำสำหรับรดต้นไม้ที่ปลูก เลี้ยงชันโรงในแปลงปลูก



พืชเพื่อช่วยให้ผสมเกสรพืชให้ผล และเก็บน้ำผึ้งไปจำหน่าย พร้อมทำปุ๋ยหมักแห้งจากใบไม้ภายในสวน โดยไม่มีการเผาทำลายใบไม้ และทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากวัสดุต่าง ๆ ที่มีในพื้นที่ เช่น เศษใบไม้ หญ้า ผลไม้ที่ร่วงลงมา หรือเศษอาหาร เพื่อใช้ใส่ต้นไม้ที่ปลูก โดยไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อบำรุงต้นไม้พืช

เมื่อการดำเนินการประสบความสำเร็จ เกษตรกรเพื่อนบ้านก็เข้ามาศึกษาดูงานและนำกลับไปทำในพื้นที่ของตนเอง เมื่อผลผลิตออกมาก็จะรวมกันเป็นกลุ่ม นำออกจำหน่าย ทำให้สามารถต่อรองราคากับผู้ซื้อได้ด้วย ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางราคาขายผลผลิตจึงไม่ขาดทุน

**“ตอนนี้มีรายได้ปีละไม่น้อยกว่า 311,000 บาทต่อปี มีรายจ่ายประมาณ 191,900 บาท และมีเงินออม 119,000 บาทต่อปี” นายวินัยกล่าว.**



วันที่: เสาร์ 10 กันยายน 2559

หน้า: 1(กลาง), 12

หัวข้อข่าว: ลอบกัดบึ้มชุดคุ้มครองครูเจ็บ2ถล่ม  
ปัตตานี-เทพา 'ยะลา'ชุกบอมบี้ข้างถนนหมายจับ  
ระเบิด...

ขับรถกระบะกันกระสุนลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยเส้นทางไปโรงเรียนผ่านไผ่ เป็นเหตุให้ตัวรถถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหาย รวมทั้งกำลังพลที่นั่งมากับรถได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ถูกนำส่งโรงพยาบาล อ.ยะรัง ตรวจสอบพบระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม เบื้องต้นชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุไว้แล้ว

เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ปริญญวัฒน์ เพชรชุม ผกก.สภ.ห้วยปลิง อ.เทพา จ.สงขลา รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในท่อระบายน้ำใต้พื้นถนนสายพรุซิง-กระอาน บ้านพรุซิง หมู่ 7 ต.ท่าม่วง อ.เทพา ระหว่างรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองครู 6 นายขับผ่านมา แต่รถยนต์เจ้าหน้าที่ที่ขับผ่านไปก่อน ทำให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ขณะที่มีชาวบ้านบาดเจ็บ 1 คน ที่เกิดเหตุพบหลุมระเบิดกว้างประมาณ 1.50 เมตร ลึก 50 เซนติเมตร พบชิ้นส่วนระเบิดตกกระจายรวมทั้งรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ สีดำ ทะเบียน คนน 205 สงขลา เสียหาย 1 คัน ส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือ นายเจษฎา ดอเสาะ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 114 หมู่ 7 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา มีบาดเจ็บแขนขาดอก ศีรษะแตก ร่างกายบอบช้ำจากแรงอัดของระเบิด ถูกนำส่งโรงพยาบาลปัตตานี ตรวจสอบพบเป็นระเบิดแสวงเครื่อง น้ำหนักประมาณ 15-20 กิโลกรัม บรรจุถังน้ำยาแอร์วางชุกซ่อนในท่อระบายน้ำใต้พื้นถนนจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารคาดเป็นฝีมือของแนวร่วมในพื้นที่

### ยะลาจับ1แกนนำ-หนีรอด2

ที่ จ.ยะลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าปิดล้อม บ้านเลขที่ 137/5 บ้านอุยงชูแ่ง (บ้านย่อย บ้านกูวัง) หมู่ 6 ต.บาไร่ อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา และปะทะกับกลุ่มคนร้าย 3 ราย ก่อนเข้าตรวจสอบพื้นที่ และอาศัยอำนาจกฎอัยการศึกควบคุมตัวนายลาหรี สาและ อายุ 36 ปี ขณะหลบซ่อนตัวในร่องน้ำห่างจากบ้านประมาณ 60 เมตร เพื่อนำไปดำเนินกรรมวิธีซักถาม ส่วนคนร้ายอีก 2 ราย อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ และยึดของกลางหลายรายการล่าสุด พ.ต.อ.กฤษฏา แก้วจันดี รอง ผบ.ก.จ. ยะลา พร้อม พ.อ.ชรัส ศรีวิเชียร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 47 ร.ต.อ.มนตรี วิจิตรเวชกร ร้อยเวรสอบสวน สภ.ยะหา เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ดชด.ที่

นำตัวนายลาหรี เข้าชุดที่เกิดเหตุ เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม ที่บ้านเลขที่ 137/5 บ้านอุยงชูแ่ง

**ยึดแสวงเครื่องชุกถึงดับเพลิง**  
จากการตรวจสอบ พบระเบิดแสวงเครื่อง 1 ลูก บรรจุในถังดับเพลิงสีแดง มีสายไฟต่อพ่วง สภาพพร้อมใช้งาน น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม บริเวณเนินเขาด้านหลัง ห่างจากบ้านประมาณ 80 เมตร จึงนำไปทำลาย สอบสวน นายมะรอซ ฮีปง อายุ 40 ปี เจ้าของบ้าน ให้การว่ากลุ่มดังกล่าวมี 3 คน มาพักอาศัยที่บ้านของตน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา โดยนำถังน้ำยาดับเพลิง 1 ถัง กระสอบปุ๋ย, แกลลอน ขนาด 20 ลิตร 3 แกลลอน และรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ 100 สีดำ หมายเลขทะเบียน นมด 884 ยะลา 1 คัน หลังกินข้าวเสร็จ กลุ่มดังกล่าวได้เดินทางขึ้นไปบนเขา แต่ไม่ทราบจุดใด จากนั้นในช่วงค่ำจะนอนผูกเปลพักอาศัยใต้ต้นไม้ กระทั่งวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าติดตามจับกุมกลุ่มผู้ต้องสงสัยดังกล่าว

### ผวา!ป่วนเมืองยะลา2จุด

สำหรับนายลาหรี เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับหัวหน้าชุดปฏิบัติการ พบความเคลื่อนไหวใน ต.ปะเต อ.ยะหา ส่วนคนร้ายอีก 2 ที่หลบหนีเจ้าหน้าที่เร่งติดตามไล่ล่าอย่างกระชั้นชิด

วันเดียวกัน พ.ต.ต.ประภาส ทองมา สวป. สส.สภ.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา ได้รับแจ้งพบวัตถุต้องสงสัย 2 จุด บริเวณทางหลวงสาย 4065 (บ้านเนียง-ยะหา) ตรงหัวสะพาน บ้านป่าโจ หมู่ 2 ต.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา จึงเดินทางไปพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 47 เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นำกำลังเข้าตรวจสอบ พบวัตถุต้องสงสัยเป็นถุงดำใบใหญ่ 2 ใบ วางอยู่ริมหัวสะพานทั้งฝั่งซ้ายและขวา เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางจราจร ก่อนเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ตรวจ-ศรัย ดำรวจภูธรจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่ 10 เข้าเก็บหลักฐานภายในถุงดำเป็นเศษกระดากหลายชิ้น แต่ไม่มีเชื้อปะทุ ไม่มีขนวน คาดว่าเป็นการก่อวินาศกรรม

### 'ศรีวราห์'ขอหมายจับบึ้มหัวหิน

เวลา 08.00 น. ที่กองบินตำรวจ พ.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจ

แห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนคดีระเบิดและวางเพลิงในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต พร้อมด้วย พ.ต.ท.เดชา ชัยบุญชุม ผู้ช่วย ผบ.ตร. พ.ต.ท.วิจารณ์ จดแดง หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางไปยังศาลมณฑลทหารบกที่ 15 จ.เพชรบุรี เพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหา

วางระเบิดที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย พ.ต.อ.ศรีวราห์กล่าวว่า เดินทางไปขอศาลทหารจังหวัดเพชรบุรีให้ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่ม 1 รายในชื่อหาบิวัดระเบิด พยายามวางเพลิง ซึ่งการออกหมายจับเป็นการออกตามภาพจากกล้องวงจรปิด ภายหลังผลนิติวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบส่วนสูง และลักษณะอื่นๆ พบว่าตรงกับบุคคลในภาพ โดยไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ แต่พบว่าผู้ต้องหาคนนี้เคยก่อเหตุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งเคยถูกออกหมายจับมาแล้วหลายคดี

### จ้อขอเพิ่มอีก2รายที่กระบี่-พังงา

ส่วนความคืบหน้าการออกหมายจับผู้ต้องหารายอื่นๆ เพิ่มเติมนั้น รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก โดยเฉพาะจังหวัดพังงาและกระบี่ คาดว่าเร็วๆ นี้จะขอหมายจับเพิ่มเติมได้อีก 2 ราย ขณะนี้มูลเหตุจูงใจเชื่อว่าเป็นการก่อวินาศกรรม แต่ไม่ใช่เรื่องการเมืองแยกดินแดน หรือเกี่ยวข้องกับกรเจรจาพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ส่วนจะมีผู้จ้างวานหรือไม่ไม่สามารถระบุได้ และกระแสนักกลุ่มมีอาร์เอ็นเอออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุระเบิด 7 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งเหตุจากรายงานต่อบอมบ์หน้าโรงเรียนตามา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ตนไม่ทราบ แต่ในสำนวนยังไม่พบข้อมูล และไม่พบหลักฐานอื่นๆ ที่เชื่อว่ากลุ่มมีอาร์เอ็นเอเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดดังกล่าว

ด้านการสืบสวนหากกลุ่มผู้ก่อเหตุจากรายงานต่อบอมบ์หน้าโรงเรียนตามา อ.ตากใบนั้น รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดิมๆ ที่หวังผลให้ประเทศชาติเสียหาย แต่ไม่ใช่ออกหมายจับการก่อเหตุ เพราะเหตุความรุนแรงที่มีผลกระทบมากกว่านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

### ศาลมทบ.15อนุมัติหมายจับ1ราย

รายงานข่าวแจ้งว่า ศาลมณฑลทหารบกที่ 15 (เพชรบุรี) ได้อนุมัติให้ออกหมายจับผู้ต้องหา 1 ราย คือนายเสรี แวมามู อายุ 31 ปี



อยู่บ้านเลขที่ 123 หมู่ 6 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ในความผิดฐานร่วมกันมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เฉพาะแต่การสงครามที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในความครอบครอง โดยผิดกฎหมายและร่วมกันพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น

พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าวว่า การก่อเหตุระเบิดในพื้นที่ อ.หัวหิน ขณะนี้ศาลอนุมัติออกหมายจับครบทั้ง 3 คนแล้ว โดยก่อนหน้านี้ ศาลมทบ.15 ได้อนุมัติหมายจับแล้ว 2 รายคือ นายรุสรัน โขเม และนายอัสมีน กาเต็มดี ไปแล้วทั้งหมดกำลังถูกติดตามตัว มั่นใจว่าคนร้ายยังคงอยู่ในประเทศ

“นอกจากนี้พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งก่อเหตุระเบิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวในพื้นที่อื่นในภาคใต้อีก 3 คนคือ นายอาหามะ เลงฮะ ก่อเหตุใน จ.ภูเก็ต นายฮากิม ดอเลาะ ก่อเหตุใน จ.นครศรีธรรมราช และนายอับดุลกอเดร์ สาและ ก่อเหตุใน จ.ตรัง และกำลังรวบรวมพยานหลักฐานผู้ก่อเหตุในพื้นที่ จ.พังงา และ จ.กระบี่” พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าว

**รบ.แจงนายกฯมาเลเซียเยือนไทย**

พ.อ.อิทธิฤทธิ์ ไชยวุฒิ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงกำหนดการของนายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย และภริยา เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันที่ 9 กันยายนนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า เป็นการหารือครั้งที่ 6 โดยหารือเต็มคณะ ฝ่ายไทยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสุวัจน์ ทัศนียุทธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะ

ผู้สันติสุขชายแดนใต้ และนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมหารือและลงนามบันทึกความร่วมมือ พร้อมแถลงข่าวร่วมกัน โดยนายกฯ และภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำให้กับนายกฯมาเลเซีย

**พูดคุยสถานการณ์ชายแดนใต้**

“สำหรับการประชุมประจำปีครั้งที่ 6 จะให้ความสำคัญการพัฒนาประเทศไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวาระฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและการเป็นประชาคมอาเซียน รวมถึงจะหารือเรื่องความมั่นคง อาทิ การบริหารชายแดนร่วมกัน การร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การก่อการร้ายระหว่างประเทศและแนวคิดสุดโต่ง โดยจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนแนวคิดสายกลางระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเยียวยาผู้หลงผิดจากการก่อการร้าย” พ.อ.อิทธิฤทธิ์กล่าว และว่า หารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลป้องกันปัญหาโจรสลัด ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก แต่ยังไม่ทราบว่าจะลงรายละเอียดเพียงใด และยังไม่ทราบว่าจะลงพื้นที่ชายแดนใดร่วมกันหรือไม่

**ลงนามร่วมมายพารา-ฮาลาล**

พ.อ.อิทธิฤทธิ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะหารือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจด้วย จะลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการมายพาราที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา และเมืองโพทราพูตรา การเสริมสร้างธุรกิจฮาลาล และส่งเสริมขยายการศึกษาของเยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ภายหลังการประชุมนายกฯ ทั้ง 2 ฝ่ายจะเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือมายพาราที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อย่างไรก็ตามการพูดคุยครั้งนี้เพื่อทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด หลังจากที่เคยพูดคุยกันมาก่อนแล้ว ทั้งนี้ไทยพร้อมดูแลความสะอาดและความปลอดภัยตามที่มาเลเซียร้องขอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล จัดเตรียมพื้นที่เพื่อต้อนรับนายนาจิบและคณะ โดยตกแต่งด้วยธงชาติไทยและธงชาติมาเลเซีย และการประดับตกแต่งด้วยผ้า

สีน้ำเงินสลัสสีแดงรอบทำเนียบรัฐบาล นอกจากนี้ยังเตรียมพื้นที่ด้านบริเวณสนามหน้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อใช้เป็นทางเดินจากอาคารถึงบริเวณลานด้านหน้า เพื่อใช้ในพิธีเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ

**เลื่อนกระบุงป้อาร์เอ็น'บีม7จว.-ร.ร.**

เว็บไซต์เบนาร์นิวส์รายงานว่า แกนนนำอาร์เคค กลุ่มขบวนการป้อาร์เอ็น กล่าวแก่เบนาร์นิวส์เมื่อวันที่ 6 กันยายนว่า การวางระเบิดในวันนี้ รวมทั้งการโจมตีเป้าหมายในภาคใต้ตอนบนเมื่อวันที่ 10-12 สิงหาคม เรื่อยมา เป็นฝีมือของกลุ่มป้อาร์เอ็นที่ต้องการแสดงความไม่พอใจต่อความไม่จริงใจของรัฐบาลไทยในการพูดคุยสันติสุข

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอตากใบ ยอมรับว่าขบวนการก่อความไม่สงบทั้ง เหตุระเบิดรถไฟ และเหตุป่วน ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนด้วย เพราะเราต้องการตอบโต้การเจรจาที่ไม่มีความคืบหน้า และเป็นการคุยเพียงเพื่ออำนาจทางการเมือง ไม่ได้หวังให้เกิดความสงบสุขจริง แกนนนำอาร์เคค กลุ่มขบวนการป้อาร์เอ็น ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามกล่าวแก่เบนาร์นิวส์

แหล่งข่าวป้อาร์เอ็นรายดังกล่าวกล่าวอีกว่าการก่อเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับประชาคมตีหรือเรื่องอื่น ส่วนเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านตาบา ที่สองฟอกลงต้องเสียชีวิตนั้น เป็นเรื่องสุดวิสัย ฝ่ายตนไม่ได้ต้องการให้เกิดกับประชาชน เพราะเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่

**กอ.รมน.ปิดไม่เกี่ยวพูดคุยสันติสุข**

คณะพูดคุยสันติสุขของไทยได้พบปะเจรจากับกลุ่มมาราปาตานี ที่ประกอบด้วยสมาชิกขบวนการแบ่งแยกดินแดนกลุ่มต่างๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในความคืบหน้าคือการที่ฝ่ายมาราปาตานีและฝ่ายไทยจะพิจารณาจัดพื้นที่ปลอดภัย แต่หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง ได้มีการวางระเบิดรถไฟสายกรุงเทพฯ-สุโขทัย-ลพบุรี-โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เมื่อเย็นวันที่ 3 กันยายนนี้ ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย และเหตุระเบิดหน้าโรงเรียนในวันนี้ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตในทั้งสองเหตุการณ์รวม 4 ราย

อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา พ.อ.ยุทธนาเพชรม่วง รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ชี้แจงถึงเหตุที่เกิดขึ้นวันนี้ว่าเป็นฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบใน

พื้นที่ที่ก่อเหตุรุนแรงรายวันตามปกติ  
“เหตุการณ์ครั้งนี้กลุ่มชนวนการก่อความไม่  
สงบในพื้นที่ลงมือทำ เพราะต้องการก่อเหตุราย  
วัน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระเบิด 7 จังหวัดภาค  
ใต้กับการพูดคุย” พ.อ.ยุทธนา กล่าว





วันที่ : 9 กันยายน 2559

หัวข้อข่าว : เกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกร  
ชาวสวนยางพารา ฝ้าระวังการระบาดของโรคราก  
ขาว

## เกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ฝ้าระวังการระบาดของโรครากขาว

9 ก.ย. 2559

นายสุพิช จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ทำให้สภาพอากาศในจังหวัดตรัง เหมาะสมที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุโรครากขาวในยางพารา เนื่องจากอากาศมีความชื้นจากการที่มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากต้นยางพาราเกิดโรครากขาวแล้วจะทำให้ยางพารายืนต้นตาย และจะแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว จนสร้างความเสียหายให้แก่สวนยางพาราในวงกว้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยให้สังเกตจากยอดพุ่มใบต้นยางพาราว่า หากมีสีเหลือง และใบมีลักษณะงุ้มลง ซึ่งให้สันนิษฐานว่า เป็นโรครากขาว ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับยางพาราได้ทุกระยะการเจริญเติบโต แต่พบมากในยางพาราอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในยางที่ปลูกเป็นรอบที่ 2 ซึ่งต้นยางพาราที่เป็นโรครากขาวจะแสดงอาการใบเหลือง และร่วง หากชุดดูรากจะพบกลุ่มเส้นใยสีขาวเจริญแตกสาขาปกคลุม และเกาะติดแน่นกับผิวราก ทั้งนี้เมื่อเส้นใยอายุมากขึ้นจะกลายเป็นเส้นกลมมนสีเหลืองซีด ส่วนเนื้อไม้ของรากที่เป็นโรค ในระยะแรกมักแข็งกระด้างเป็นสีน้ำตาลซีด แต่เมื่อรุนแรงขึ้นจะกลายเป็นสีครีม โดยถ้าอยู่ในพื้นที่แฉะรากยางพาราจะอ่อนนุ่ม และมีดอกเห็ดขึ้นที่โคนต้น

สำหรับวิธีการป้องกันกำจัด เมื่อพบต้นยางพาราที่เป็นโรคให้ขุดทำลายเสีย และรักษาต้นข้างเคียง โดยการใช้สารเคมีไตรโคเดอร์มอร์ฟ (tridemorph) ไซโปรโคนาโซล (cyproconazole) หรือเฮกซะโคนาโซล (hexoconazole) ตามคำแนะนำในฉลาก ส่วนยางพาราที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป และเป็นโรค ควรขุดคูล้อมบริเวณต้น (ขนาดคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม.) เพื่อกั้นระหว่างต้นที่เป็นโรค และต้นปกติไม่ให้รากสัมผัสกัน หรือจะป้องกันในระยะยาว โดยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กก. ผสมปุ๋ยอินทรีย์ 50 กก. และรำ 4-10 กก. คนให้เข้ากัน แล้วนำไปหว่านรอบโคน 3-6 กก./ต้น ปีละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ตามหากพบการระบาดของโรครากขาวในยางพาราในพื้นที่ใด ขอให้เกษตรกรรีบแจ้งไปที่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เพื่อให้คำแนะนำ และช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นชัย

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง



ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เปิดตัวโครงการ “เพิ่มมูลค่าและสร้างแบรนด์สินค้าระดับพรีเมียมของจังหวัดภาคใต้ชายแดน” ยกระดับวัตถุดิบพื้นถิ่นใต้ “สารสกัดรังนก และ ยางพารา” สู่อันดับพรีเมียม

- ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--อาซิเอ็ม เบอร์สัน-มาร์สเทลเลอร์

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Creative Lab Center (CLC) มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย นายฮัตสัน สิริสุวพงศ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ (ที่ 2 จากขวา) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "เพิ่มมูลค่าและสร้างแบรนด์สินค้าระดับพรีเมียมของจังหวัดภาคใต้ชายแดน" อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (ที่ 4 จากขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ นายสิทธิชัย ศักดา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน) รศ.ดร.วิชัย ชำนิ (ที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ, นางรุจิราภรณ์ หวังหลี (ที่ 3 จากซ้าย), พลโท ยอดชัย ยิ่งยืน (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และนางศิริพร สิริสุวพงศ์ (ซ้ายสุด) ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการตลาดศูนย์ CLC

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Creative Lab Center (CLC) มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นศูนย์ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญนำความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ มาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพและมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น ร่วมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เปิดตัวโครงการ "เพิ่มมูลค่าและสร้างแบรนด์สินค้าระดับพรีเมียมของจังหวัดภาคใต้ชายแดน" (โครงการพรีเมียมฯ) แนะนำ 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ NAT เวชสำอางจากสารสกัดรังนกและข้าวหอมกระดังงา ข้าวสายพันธุ์พื้นถิ่นที่ปลูกได้เฉพาะที่ตำบลตากใบเท่านั้น และ Econi โคมไฟจากวัตถุดิบ ยางพารา และกากกล้วย ยกระดับของดีแดนใต้สู่แบรนด์ระดับพรีเมียม ณ วอเตอร์การ์เด็น เดอะเฮลิกส์ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ พบกับสินค้าระดับพรีเมียมจากภาคใต้ได้ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Creative Lab Center (CLC) [มหาวิทยาลัยทักษิณ](https://www.clc.in.th/) และเว็บไซต์ <https://www.clc.in.th/>